



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๓๒๗๖

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ
“สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. การจัดประชุมปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศ วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ขอให้สอดแทรกงานของกรม/รัฐวิสาหกิจที่ฝ่ายปกครองควรรู้ เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เรื่องที่เป็นข่าวทางสังคม เรื่องการต่างประเทศ เป็นต้น</p> <p>๒. นรม. เน้นย้ำให้ ผวจ. ทำงานแบบบูรณาการ และให้ ศดธ. จังหวัดปรับการทำงานให้เข้มแข็ง อย่าให้มีกรณี เช่น การแห่โรงศพไปหน้าทำเนียบรัฐบาลเกิดขึ้น โดยที่จังหวัดไม่ได้ดำเนินการแก้ไขก่อน</p> <p>๓. การเตรียมความพร้อมการประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม. สัญจร) จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ มอบหมายให้ รอง ปมท. (บ) ดำเนินการ เช่น การประสานงานกับจังหวัด การดำเนินงานตามที่ สมบ. มอบหมาย และดูเรื่องที่จังหวัดจะเสนอต่อ นรม.</p>	ปค. ผวจ./ศดธ.จังหวัด รอง ปมท. (บ)/ สบจ.สป./สนผ.สป.
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) ด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย UN กำหนดรณรงค์หัวข้อ “๗ พันล้านฝัน ๗ พันล้านใจ คิดห่วงใยในฝันโลก” สำหรับไทยมีกิจกรรม เช่น ทส. จัดโครงการความร่วมมือบัตรเขียวเขียวทั่วไทย (Green Card) การรณรงค์ประชาชนร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก โดยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อจะงดการให้บริการถุงพลาสติกในทุกวัน ๑๕ ของเดือน การเสริมสร้างความรู้และจัดทำระบบคัดแยกขยะ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารภายใน ๓ ปี การจัดทำโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง การเสนอกฎหมายจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่นๆ</p>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) ปัญหาการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดย นรม. เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็น การตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิด และการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ได้ มอบหมาย พม. จัดทำโครงการรวมใจไทย ด้านค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกต่อทุกภาคส่วน</p> <p>๓) เศรษฐกิจ ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจมีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากเริ่มมีความเชื่อมั่น ในความมีเสถียรภาพของรัฐบาล และสถานการณ์บ้านเมืองที่สงบสุข ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือดูแลผู้มีรายได้น้อย เช่น จัดหาสถานที่ค้าขายที่ถูกกฎหมาย เสริมสร้างทักษะความรู้เพื่อพัฒนาเป็น SMEs</p> <p>๔) การบริหารจัดการที่ดินทำกิน โดยจะเร่งรัดการจัดสรรที่ดินทำกินในระยะปัจจุบันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และสนับสนุนการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่งการเกษตรกรรม) เพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ</p> <p>๕) สนับสนุนภาคการเกษตร ได้มอบหมายให้ กษ. และ มท. ร่วมดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การลดต้นทุนการผลิต และการรวมกลุ่มกันผลิต กลางน้ำ คือ การพัฒนา/สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลการเกษตร และปลายน้ำ คือ การเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง</p> <p>๖) การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้นิคมอุตสาหกรรมหรือเอกชนเข้าไปดำเนินการ สร้างเป็นศูนย์การผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่</p> <p>๗) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสนอแนะให้ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมการทำธุรกิจลักษณะ Social Business รวมตัวเป็นสหกรณ์นำสินค้า/ผลผลิตการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มและจำหน่ายต่อไป</p> <p>๘) การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ และปลาสวยงามที่ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม จะมีการจัดงานถึงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. สถานการณ์สำคัญ</p> <p>๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้อยู่ระหว่าง กกก. ยกร่างรัฐธรรมนูญรับฟังข้อเสนอแนะจาก สปช. (๒) กรณีมีผลสำรวจจากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเห็นว่าประชาชนต้องการให้ นรม. ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก ๒ ปี หลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อปฏิรูปประเทศให้พร้อมก่อนจัดการเลือกตั้ง ในกรณีนี้อาจมีการจัดทำประชามติรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน</p> <p>๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การคัดค้านการดำเนินการของรัฐในการตัดไม้ยางพารา มีความเคลื่อนไหวที่ จ.น่าน จ.ตรัง และ จ.พะเยา (๒) การคัดค้านการเวนคืนที่ดินเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (๓) การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ควรคิดถึงวัสดุที่สามารถบรรจุของเหลวได้ด้วย</p> <p>๒. เรื่องการจัดการที่ดิน ให้ติดตามศึกษาข้อมูล เรื่องธนาคารที่ดิน และร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สปช.</p> <p>๓. การสนับสนุนภาคการเกษตร มท. ควรทำร่วมกับ กษ. โดยให้ดำเนินการแบ่งตามกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม</p> <p>๔. เรื่องการค้ามนุษย์ มีประเด็นที่ต้องดูแลนอกเหนือจากผู้อพยพ และแรงงานผ่านแดน คือ ขอทาน และคนเร่ร่อน</p> <p>๕. การบริหารจัดการขยะขอให้ดำเนินการตามมาตรการคัดแยกขยะควบคู่กันไปด้วย</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขชา ศสน.มท.</p> <p>รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มิ.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ : สชช. แจ้งเตือนให้หน่วยความมั่นคง รมต.ระวังการมาต่อต้านรัฐบาล และ นรม. โดยมีกลุ่มที่เตรียมเคลื่อนไหว ๔ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มคิดต่างจากรัฐบาล (๒) กลุ่มเคลื่อนไหวแนวทางรุนแรง (๓) กลุ่มขบวนการนักศึกษา (๔) กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และ NGOs ในพื้นที่</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) การระบาดของ MERS-CoV : กต. รายงานว่า เกาหลีใต้ยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ (Middle East Respiratory Syndrome - Coronavirus : MERS-CoV) ซึ่งการระบาดมีต้นทางจากซาอุดีอาระเบีย จึงควรมีค่าเตือนแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่จะเดินทางไปแสวงบุญ (ฮัจญ์) ในช่วงต้นเดือน ส.ค. ๕๘ รวมทั้งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและแรงงานชาวไทยที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ให้ทราบสถานการณ์</p> <p>๓) การใช้คำว่า “การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ยลุมป.)” : ศมบ. ขอให้ทุกหน่วยใช้คำดังกล่าวแทนคำว่าผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา เพื่อความถูกต้องและไม่เป็นการแบ่งเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะ</p> <p>๔) กต. ยืนยันไม่มีหนังสือเดินทาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ออกให้โดยประเทศไทย แต่ยังมีหนังสือเดินทางของประเทศ United Arab Emirates (UAE), Montenegro และ Republic of Uganda ซึ่งคาดว่าจะมีของประเทศอื่นอีกหลายประเทศที่ตั้งเป็นพลเมืองพิเศษของประเทศนั้นๆ และหากต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทย กต. จะออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)</p> <p>๕) การกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย : ดร. รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณาการกับ ปค. และ กทม. ในการกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบสถานศึกษา</p> <p>๖) การบิดเบือนข่าวสารการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐบาล : ศมบ. ขอให้ทีม IO ของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อประชาชน และนำไปขยายผลในทุกพื้นที่เป้าหมาย กรณีมีการบิดเบือนข่าวสารจากกลุ่มเห็นต่างรัฐบาลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่ามีการเลือกปฏิบัติเฉพาะต่อกลุ่มผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ละเลยต่อกลุ่มผู้บุกรุกผืนป่าในเขตจังหวัดภาคใต้</p> <p>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ มีจำนวน ๙ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๔ เรื่อง คือ (๑) เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๒) เรื่องการประชุมคณะ ผวจ. ชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๕ (๓) เรื่องร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนป่าดงเบงชาร์</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	จ.สงขลา พ.ศ. (๔) เรื่องร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.	
๔. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	<p>อธิบดี สถ. รายงานว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ สถ. ได้ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีดำเนินการ และได้นำเรียนที่ประชุม ครม. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <p>๑. การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จากการรวบรวม และศึกษาข้อมูลของ อปท. ต่างๆ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น ๓ ขนาด ได้แก่ (๑) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (L) มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้ว มากกว่า ๕๐๐ ตัน/วันขึ้นไป (๒) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (M) มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ ๓๐๐ - ๕๐๐ ตัน/วัน (๓) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (S) มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน สำหรับระยะทางในการขนถ่ายขยะมูลฝอยจาก อปท. ไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ควรมีระยะทางประมาณ ๓๐ กม. จึงจะมีความคุ้มค่าในการดำเนินการ</p> <p>๒. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จากการประชุมหารือร่วมกันของ สถ., ม.เทคโนโลยีสุรนารี, กฟภ., ยผ. และ อปท. สามารถกำหนดค่าเฉลี่ยค่าขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ดังนี้ (๑) ค่าเฉลี่ยค่าขนถ่ายขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดขยะ ระยะทางไม่เกิน ๓๐ กม. เฉลี่ย ๘๕๐ บาท/ตัน คิดเป็น ๔๒.๕๐ บาท/ตัน/กม. (๒) ค่าเฉลี่ยค่ากำจัดขยะมูลฝอย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฝังกลบ จำนวน ๓๑๔ บาท/ตัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการกำจัดขยะมูลฝอยระบบผสมผสาน จำนวน ๕๐๐ บาท/ตัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในระบบเตาเผาขนาดใหญ่ จำนวน ๑,๐๒๗ บาท/ตัน</p> <p>๓. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ มท. มีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย (๒) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ มท. มีอำนาจในการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีในการจัดการตามแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น</p>	สถ./ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>อธิบดี ยผ. ให้ความเห็นเพิ่มเติม การกำจัดขยะในการฝังกลบ เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ซึ่งแต่เดิม ยผ. เคยสร้างระบบฝังกลบในพื้นที่เทศบาลหลายแห่ง แต่มีปัญหาคือ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง สำหรับวิธีกำจัดขยะแบบเตาเผา มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจเข้ามาดำเนินการ</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการตั้งหน่วยงานภายในของ สถ. รองรับ และให้ สกม.สป. ร่วมดำเนินการด้วย รวมทั้งควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อาจมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ จึงขอให้ กพร.สป. เตรียมความพร้อม</p>	<p>สถ./สกม.สป.</p> <p>กพร.สป.</p>
<p>๕. ข้อราชการของ ยผ.</p>	<p>อธิบดี ยผ. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดิน เพื่อพิจารณาการจัดที่ดินของรัฐเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ มีข้อสรุปว่า การจัดทำผังพื้นที่เฉพาะให้ดำเนินการตามนโยบายของ คกก. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยการดำเนินการในระยะแรก ๖ พื้นที่ ได้แก่ จ.ตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา หนองคาย และ จ.สระแก้ว ได้ออกแบบแล้วเสร็จ สำหรับระยะที่สอง ในพื้นที่ จ.เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และ จ.นราธิวาส ขณะนี้ จังหวัดได้ดำเนินการจัดหาที่ดินในเบื้องต้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของรัฐสำหรับพื้นที่ใน จ.นราธิวาส เป็นป่าพรุ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อที่ประชุม กนพ. ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ต่อไป</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ OSS ตามที่ กนพ. กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ OSS ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนโยบายให้ใช้พื้นที่ของ ศตธ. จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่</p>	<p>ยผ.</p> <p>ศตธ.มท.</p>
<p>๖. ข้อราชการของ ปค.</p>	<p>อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ระยะระหว่างให้ชัดเจน โดยมอบ ศธ. ดำเนินการ สำหรับเรื่องสุราพื้นบ้าน ปค. ได้แจ้งจังหวัด และอำเภอ ทราบแนวทางการดำเนินการแล้ว</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เรื่องการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากเกิดปัญหาในพื้นที่ ปค. จะได้มีหนังสือถึงจังหวัดให้เน้นย้ำส่วนราชการในจังหวัดให้ปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ในข้อ ๒.๑ สำคัญคือ ในการทวงคืนผืนป่าต้องไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๓. ปค. กำหนดจัดประชุมปลัดจังหวัด นายอำเภอ วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงแรมรามารการ์เด็น</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ในการประชุมปลัดจังหวัด นายอำเภอ ให้นำเรื่องสุราพื้นบ้านเข้าที่ประชุมด้วย</p>	
๗. ขัอราชการของ ทด.	<p>อธิบดี ทด. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการเดินสำรวจเพื่อมอบโฉนดในโครงการ โฉนดทั่วไทย รวดเร็วทันใจ โปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๗ จังหวัด มอบโฉนดแล้ว จำนวน ๒๖,๓๖๕ แปลง</p> <p>๒. โครงการมอบโฉนดที่ดิน ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อยแปลง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๕๘ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓,๙๗๘ แปลง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๓,๖๓๓ แปลง</p>	ทด.
๘. ขัอราชการของ สถ.	<p>อธิบดี สถ. รายงาน เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งทางสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินให้ อปท. ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น โดยจะพิจารณาจัดสรรไปยัง อปท. ขนาดเล็กให้มากขึ้น ทั้งนี้ รายได้ของ อปท. จะสัมพันธ์กับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่มีการปรับปรุงกฎหมายทำให้มีรายได้มากขึ้น</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ในการประชุมปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศ ให้ ปค. กำชับ ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ให้สำรวจพื้นที่เพื่อการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้อย่างตรงมากขึ้น</p>	<p>สถ.</p> <p>ปค.</p>
๙. ขัอราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค เพิ่มเติม จำนวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด โดยใช้งบประมาณจากการปรับแผนฯ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจากการจัดโครงการ OTOP Midyear 2015 และ</p>	พช.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>จากการยกเลิกโครงการสนับสนุนศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP โดยจะเริ่มจัดที่แรก ณ สนามกสิบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๒. ความเป็นผู้นำการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงาน คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สภพส.) อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้ คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และชะลอการกอนิติกรรมสัญญาไปพลางก่อน จนกว่าจะแก้ไขระเบียบแล้วเสร็จ</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ฝากดูเรื่องสุราที่บ้าน และสุราชุมชน</p> <p>๒. ให้เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของ นรม. ในการประชุมกรรม. นอกสถานที่ฯ จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ซึ่งอาจมีกำหนดการตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชนในพื้นที่จังหวัด</p>	
<p>๑๐. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การปราบปรามคทลวง</p> <p>๑) กปน. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (The Construction Sector Transparency Initiative: CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) โดยมีนายเกียรติคุณ เทียมประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างกลไกมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ</p> <p>๒) กปน. ทหารเรือ กทม. ขยายเขตวางท่อประปาและการปรับปรุงงานประปา ประเด็นที่ กปน. ขอหารือ ความเป็นผู้นำของงานวางท่อประปาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กทม. กับ กปน. (MOU) การปรับปรุงท่อประปา ร่วมกับงานปรับปรุงถนนหรือทางเท้าของ กทม. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานชุดหรืองานซ่อมคืนสภาพผิวภายหลังการวางท่อของ กปน. และการปรับปรุงงานประปาเพื่อให้ กทม. เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. สนับสนุนงบประมาณ ๕ ล้านบาท ชุดลอกคลองอู่ตะเภา เพื่อเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งและรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กปน. สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับ นักศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำบ้านโกทา จ.ขอนแก่น</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กปน. ให้การสนับสนุนกระแสไฟฟ้า เพื่อศึกษาการทดลองวิ่งใช้งานรถยนต์ E-Bus ในเส้นทาง ชสมก. โดยไม่คิดค่าพลังงานในการชาร์จไฟฟ้า เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันการใช้รถโดยสารที่ใช้พลังงานทางเลือก ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๒) กปน. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑” ภายใต้โครงการ Energy Mind Award ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย. ๕๘ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ผลการดำเนินงาน ๒๗,๒๕๙ ครัวเรือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓ มิ.ย.๕๘)</p> <p>๒) กฟภ. เดินสายจัดงานสัมมนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อผู้ประกอบการ จ.อุดรธานี</p> <p>๓) กฟภ. จัดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานให้แก่ประชาชน”</p>	<p>กปน.</p> <p>กฟภ.</p>
<p>๑๑. การบริหารงบประมาณของ มท.</p>	<p>ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๖๙.๑๘ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๗.๘๒ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๒.๖๙</p> <p>๒. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ เห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเรื่องสำคัญ คือ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน และ ผวจ. รวบรวมโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดขึ้นได้ในระยะเวลาดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ และวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ นำเสนอ รมว. เจ้าสังกัดพิจารณาเหตุผลความจำเป็น</p>	<p>สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ในการดำเนินการต่อหรือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปดำเนินการโครงการ/รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือน มิ.ย. ๕๘ และเสนอ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา กรณีมีการปรับแผนฯ และใช้เงินเหลือจ่ายจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ และสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันไปอีก สำหรับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	
๑๒. เรื่องอื่นๆ	<p>๑. ผอ.ศส.สป. นำเสนอเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนในกิจกรรม Bike for Mom</p> <p>๒. ผอ.ตท.สป. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องการประชุมคณะ ผวจ. จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ซึ่งเดิมกำหนดจัดวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากทางกัมพูชาว่า ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการไว้ทุกข์ให้สมเด็จพระเจี๋ย ชิม ประธานวุฒิสภา และประธานพรรคประชาชนกัมพูชา</p>	ศส.สป.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘